

Số: 215 /BC-UBND

Nam Đông, ngày 20 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI

Thực hiện Báo cáo số 31/BC-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để kiểm tra, xử lý và xin Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI với các nội dung cụ thể như sau:

1. Cử tri thôn Ka Tư - Thanh An: Đề nghị huyện quan tâm khắc phục, sửa chữa kịp thời các cống, mương thoát nước tại khu vực đỉnh đèo Ka Tư, do mưa bão hiện nay đã bị đất, đá vùi lấp và nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm khi người dân đi lại.

Trả lời: Tuyến đường từ Khe Tre đến thôn Thanh An được đăng ký vào danh mục dự án giao thông đầu tư bằng nguồn vốn LRAMP của tỉnh do Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư. Đến nay, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh đã khảo sát, thiết kế, phê duyệt chủ trương đầu tư và đang làm các thủ tục triển khai thi công trong năm 2020, dự kiến hoàn thành đầu năm 2021. Các nội dung mà cử tri kiến nghị đã đưa vào giải quyết trong dự án này.

2. Cử tri thôn Hà An: Hiện nay ngằm và đường đi vào vùng sản xuất Thác Phướng bị hư hỏng do mưa bão đã làm ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất của bà con, đề nghị chính quyền các cấp quan tâm xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp để người dân thuận lợi cho việc sản xuất.

Trả lời: Ngằm và đường đi vào vùng sản xuất Thác Phướng bị hư hỏng do mưa bão đã làm ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất của bà con. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Hương Phú huy động các công cụ, huy động nhân công của địa phương để khắc phục tạm thời phục vụ đi lại sản xuất của nhân dân. UBND xã Hương Phú đã rà soát đưa vào danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

3. Cử tri Tổ dân phố 1 kiến nghị: Hệ thống mương thoát nước qua đường 14B nhỏ, nên thường xuyên gây ngập úng khi trời mưa đối với các hộ như: Bà Lưu Thị Xuân, ông Lại Thế Lộc, bà Trần Thị Tỏa... Đề nghị huyện sớm quan tâm xử lý.

Trả lời: Đường HCM qua địa bàn Tổ dân phố 1 đã làm thay đổi hiện trạng, giảm diện tích rừng, tăng diện tích bê tông làm ảnh hưởng đến khả năng điều tiết nước và quá tải đối với hệ thống thoát nước. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị thi công tiến hành nạo vét đất đá bồi lấp các tuyến kênh để giảm thiểu ngập úng

khi trời mưa to. Về lâu dài, UBND huyện đưa vào danh mục đầu tư giai đoạn 2021-2025 để đầu tư tuyến kênh thoát nước tốt hơn.

4. Cử tri Tổ dân phố 4 kiến nghị: Đoạn đường từ nhà ông Dương Thanh Sinh đến nhà ông Lê Quang Thắm bị hư hỏng nặng, nên thường xuyên bùn lầy khi trời mưa, ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con. Đề nghị huyện sớm đầu tư sửa chữa, nâng cấp.

Trả lời: Đoạn đường từ nhà ông Dương Thanh Sinh đến nhà ông Lê Quang Thắm UBND huyện đã đưa vào đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, khi có nguồn kinh phí sẽ triển khai thi công.

5. Cử tri phản ánh: Hiện nay, mặt đường của cầu Leno bị xuống cấp (hư hỏng lớp nhựa thảm), do xe có trọng tải lớn lưu thông nhiều. Đề nghị huyện quan tâm đầu tư, thảm nhựa để đảm bảo cho việc đi lại của bà con lưu thông an toàn.

Trả lời: Trong thời gian vừa qua các phương tiện tải trọng lớn của các đơn vị thi công thường đi qua tuyến đường này, đã làm hỏng bề mặt một số vị trí. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với địa phương khắc phục. Đến nay đã đưa vào kế hoạch duy tu, bảo dưỡng và hoàn thành trong năm 2020 để phục vụ cho bà con nhân dân.

6. Cử tri thôn Phú Hòa, xã Hương Phú kiến nghị: Đề nghị chính quyền các cấp quan tâm xây dựng bờ kè dọc bờ suối từ nhà bà Nở đến nhà bà Sóc đoạn qua thôn Phú Hòa, vì hiện nay đã có dấu hiệu sạt lở ở khu vực này (đoạn đường này thuộc tuyến đường La Sơn - Nam Đông đoạn qua xã Hương Phú).

Trả lời: Khu vực bờ suối từ nhà bà Nở đến nhà bà Sóc đoạn qua thôn Phú Hòa nằm phía mái ta luy âm thuộc phạm vi lộ giới của tuyến đường La Sơn - Nam Đông đoạn qua xã Hương Phú, tuyến đường thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý. Trước mắt, UBND huyện đề xuất với Sở Giao thông vận tải kiểm tra và có hướng xử lý những điểm có nguy cơ sạt lở trên tuyến đường này. Đề nghị UBND xã Hương Phú nếu thấy thật sự cấp thiết thì đưa vào danh mục đề nghị khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra hằng năm gửi UBND huyện xem xét nghiên cứu hợp lý thì đề xuất UBND tỉnh bố trí từ nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra của tỉnh để thực hiện.

7. Cử tri Tổ dân phố 5, thị trấn Khe Tre kiến nghị: Đoạn đường bê tông từ hộ ông Cao Độ đến hộ ông Lê Minh Thái thường xuyên gây ngập úng khi trời mưa to. Đề nghị huyện quan tâm.

Trả lời: Năm 2019, huyện đã bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng công trình hệ thống thoát nước thị trấn Khe Tre, trong đó đã cơ bản xử lý tình trạng ngập nước tại khu vực đường bê tông từ hộ ông Cao Độ đến hộ ông Lê Minh Thái. Trong thời gian tới, đề nghị địa phương và cộng đồng dân cư có phương án quản lý sử dụng công trình hiệu quả, tổ chức khơi thông những hòng thu nước bị che lấp bởi những vật cản (đất đá, rác thải,...) trong quá trình sử dụng để đảm bảo công trình phát huy tối đa hiệu quả; những địa điểm còn lại đề nghị UBND thị trấn Khe Tre rà soát bố trí nguồn lực để nâng cấp, cải tạo từ nguồn vốn phân cấp hằng năm giao cho đơn vị quản lý.

8. Cử tri xã Thượng Lộ: Đề nghị huyện quan tâm đầu tư rãnh thoát nước tại khu dân cư thôn Cha Mãng (khu vực tiếp giáp với tổ dân phố 5 thị trấn Khe Tre); khu vực này mỗi khi mưa lớn thường ngập úng nhà dân, chuồng trại chăn nuôi, cây cối trong vườn, gây thiệt hại làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Trả lời: Năm 2019, huyện đã bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng công trình hệ thống thoát nước thị trấn Khe Tre, trong đó tại khu vực Tổ dân phố 5 tiếp giáp với khu dân cư thôn Cha Mãng đã bố trí các hạng mục công để thu nước từ khu vực thôn Cha Mãng thoát ra hệ thống thoát nước khu vực, cơ bản đã đảm bảo một phần thoát nước tại khu vực này. Đối với những điểm còn ngập úng, trước mắt yêu cầu UBND xã Thượng Lộ vận động nhân dân trong khu vực không đổ đất san lấp mặt bằng gây ngập úng cục bộ.

9. Cử tri xã Hương Giang phản ánh: Một số đường dây điện thoại, dây mạng, dây điện thấp sáng nằm sà xuống thấp không đảm bảo an toàn, đề nghị huyện cho kiểm tra xử lý sớm.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp: Điện lực Nam Đông, Viettel Nam Đông, Mobifore Nam Đông, Trung tâm Viễn Thông VNPT Nam Đông kiểm tra thực tế và xử lý một số đường dây điện thoại, dây mạng, dây điện thấp sáng nằm sà xuống thấp không đảm bảo an toàn. Đến nay, qua kiểm tra thực tế tại thôn Phú Thuận, xã Hương Xuân (Hương Giang cũ) các đơn vị đã xử lý hoàn thành.

10. Cử tri thôn Xuân Phú, xã Hương Phú: Việc khai thác mỏ đá Thác Trượt, thôn Xuân Phú đã làm ảnh hưởng tới môi trường, cuộc sống của nhân dân và khu du lịch Thác Trượt, đồng thời hiện nay tuyến đường Hồ Chí Minh cơ bản đã xong. Đề nghị chính quyền các cấp có ý kiến với các ngành chức năng cấp trên nên dừng việc khai thác mỏ đá Thác Trượt để khỏi ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.

Trả lời: Mỏ đá Thác Trượt được UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên theo Giấy phép số 40/GP-UBND ngày 29/7/2015 với thời hạn khai thác 09 năm (kể từ ngày ký). Quá trình khai thác, Công ty đã cơ bản thực hiện đảm bảo quy định về vị trí khai thác, quy trình, quy định về nổ mìn, xử lý vấn đề môi trường (bụi, khí thải, tiếng ồn...). Tuy nhiên, qua kiểm tra và theo phản ánh của người dân, việc khai thác đá của Công ty có ảnh hưởng đến môi trường như việc nổ mìn có độ rung lớn làm ảnh hưởng đến nhà của một số hộ dân; bụi, đất phát sinh trong quá trình vận chuyển ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Đến nay Công ty đã khắc phục xong vấn đề môi trường như làm vệ sinh đoạn suối bản, tưới nước toàn bộ đoạn đường vận chuyển, bồi thường thiệt hại về nhà cửa, cây cối cho người dân.

Về thời gian khai thác, theo giấy phép số 40/GP-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh thì đến ngày 29/7/2024 mới hết hạn khai thác và hiện Công ty đã nộp tiền cấp quyền khai thác mỏ nhưng vẫn chưa khai thác hết sản lượng theo Giấy phép, do vậy nếu Công ty tiếp tục khai thác, UBND huyện phối hợp các Sở ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý nếu để xảy ra sai phạm hoặc ảnh hưởng đến môi trường và đời sống, sinh hoạt, tài sản của người dân.

11. Cử tri xã Hương Sơn phản ánh: Nguồn nước sinh hoạt (nước tự chảy) thường xuyên bị bẩn đục, đề nghị UBND huyện, Công ty nước sớm xử lý để đảm bảo an toàn vệ sinh cho nhân dân sử dụng.

Trả lời: Hệ thống cấp nước xã Hương Sơn hiện nay đã đầu tư bể lắng, lọc 2 cấp nên chất lượng nước đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, vừa qua, trên địa bàn xã Hương Sơn đang triển khai thi công các công trình đường bê tông nông thôn và nạo vét mương thoát nước, xây dựng các công trình phúc lợi. Trong quá trình thi công các đơn vị thường xuyên làm vỡ ống nước sinh hoạt ảnh hưởng đến chất lượng nước, Công ty nước đã tiến hành kiểm tra, khắc phục hoàn thành, đảm bảo nguồn nước phục vụ cho nhân dân.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo yêu cầu Báo cáo số 31/BC-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND huyện, UBND huyện báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các ban, ngành liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP: LĐ và CV;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Phụng